



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

28 ตุลาคม 2562



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

สารเคมีกำจัดศัตรูพืช

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ ข่าวสด คมชัดลึก mcot ไทยรัฐออนไลน์

-เสนอข่าว นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์กรณีสหรัฐฯ ตัดสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรสินค้าไทยหลายรายการ อ้างว่าไทยไม่ส่งเสริมแรงงานให้สามารถเลี้ยงชีพได้ตามสิทธิแรงงานสากล โดยมีการเชื่อมโยงว่าเป็นการตอบโต้ที่ไทยมีมติแบน 3 สารเคมีทางการเกษตรของบริษัทยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ว่า เป็นสิทธิของรัฐบาลสหรัฐฯที่จะออกมาตรการดังกล่าว แต่สร.มีสิทธิ์ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับสุขภาพของคนไทย

-นางนงนุช ภิรมย์สินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และ รมว.พาณิชย์ รายงานนายกฯ ว่า ก.พาณิชย์จะแถลงชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับการที่ไทยห้ามนำเข้าสารเคมีทางการเกษตรของสหรัฐฯ

-นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม ในฐานะประธาน กกก.วัตถุอันตราย ตาม พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2562 ซึ่งมีผลบังคับใช้ 27 ต.ค. กล่าวว่า ต้องรอกรมวิชาการเกษตรส่งรายละเอียดการแบน 3 สาร และสารทดแทนกลับมาให้ กกก.วัตถุอันตรายพิจารณาอีกครั้ง ก่อนที่การแบนจะมีผลบังคับใช้ 1 ธ.ค.นี้ เพื่อพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบ

สื่อที่นำเสนอ : มติชน คอลัมน์ เดินหน้าชน

-เสนอบทความว่า การที่สหรัฐฯส่งหนังสือถึงรัฐบาลไทยว่าการแบนสารไกลโฟเซตโดยไม่พิจารณาหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ อาจส่งผลกระทบต่อการค้านำเข้าถั่วเหลืองและข้าวสาลีของไทย ไม่ใช่เรื่องแปลก เนื่องจากบริษัทด้านเคมีเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพรายใหญ่ของโลกจากสหรัฐฯ เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายสารไกลโฟเซต ซึ่งท่าทีของรัฐบาลไทยขณะนี้ยืนยันเป็นเรื่องกฎหมายไทยที่สามารถทำได้ จากนั้นต้องติดตามรัฐบาลไทยจะชี้แจงให้สหรัฐฯ เข้าใจและยอมรับได้อย่างไร เป็นการวัดใจรัฐบาลเพื่อการปกป้องผลประโยชน์ของคนไทย

กัญชาทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์ 77kaoded

-เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สร. จะเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์ รพ.แม่สอด ในวันที่ 30 ต.ค. 2562 เวลา 08.30 น. เพื่อให้ผู้ป่วยกลุ่มโรคที่สามารถเข้าถึงการรักษาใช้สารสกัดกัญชาที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัย โดยทีมสหสาขาวิชาชีพ มีการคัดกรองโรคและอาการตามเกณฑ์ข้อบังคับในการใช้กัญชาทางการแพทย์ การรักษาด้วยสารสกัดกัญชาในผู้ป่วยที่เข้าเกณฑ์ รวมทั้งการเฝ้าระวัง การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้กัญชาทางการแพทย์ ผู้สนใจลงทะเบียนผ่าน QR code ทาง www.maesot.moph.go.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์ และเพจ รพ.แม่สอด จ.ตาก

วิ่งลดโรค

สื่อที่นำเสนอ : ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. เป็นประธานเปิดงาน RUN FOR LANTA 2 : FUN MINI – HALF MARATHON ที่เกาะลันตา จ.กระบี่ พร้อมนำเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและนักวิ่งรวมกว่า 4,000 คน ออกวิ่งระยะทาง 5 กม. และกล่าวว่า ขอให้ทุกคนในประเทศออกกำลังกาย นอกจากนี้ ได้ไปให้กำลังใจและร่วมวิ่งกับทีมก้าวฯ พร้อมมอบเงินส่วนตัวบริจาคให้กับโครงการวิ่งเพื่อระดมทุนช่วยเหลือ 7 รพ.ในภาคใต้ โดยมี ตูน บอดี้แอสลม มารับมอบเงิน

ระบบสาธารณสุขทางทะเล

สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ แนวหน้า ผู้จัดการออนไลน์

-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สร. ให้สัมภาษณ์หลังตรวจเยี่ยม รพ.เกาะลันตา และ รพ.กระบี่ จ.กระบี่ ว่า สร. มีนโยบายพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขทางทะเลและพื้นที่เกาะ 23 จังหวัดชายทะเล เพื่อดูแลประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีประมาณ 35 ล้านคนต่อปี พร้อมชื่นชม จ.กระบี่ ที่มีความพร้อมดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนช่วงไฮซีซั่น เดือนต.ค. - พ.ค. โดยร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและสถานพยาบาลเอกชนจัดระบบการแพทย์ฉุกเฉินช่วยเหลือส่งต่อผู้ป่วยทางทะเลที่มีประสิทธิภาพ มีระบบการปรึกษากับแพทย์ รพ.แม่ข่ายระหว่างการเดินทางส่งบนเรือ Ambulance จนถึง รพ. สร้างมาตรฐานการดูแลประชาชนพื้นที่เกาะห่างไกล และสร้างความมั่นใจแก่นักท่องเที่ยว

บริจาคอวัยวะ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์คมชัดลึก มติชนออนไลน์ บ้านเมืองออนไลน์ เว็บไซต์ thebangkokinsight เว็บไซต์ sanook เว็บไซต์ M thai เว็บไซต์ thaigov เว็บไซต์ Innews Line today

-เสนอข่าว นพ.สุภุม กาญจนพิมาย ปลัด สร. กล่าวว่า สร. ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดทำโครงการบริจาคอวัยวะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พ.ศ. 2562 รณรงค์ให้ประชาชนร่วม

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะและดวงตาเพื่อช่วยชีวิตและลดความพิการแก่ผู้ป่วยที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะ ซึ่งผู้บริจาค 1 คน จะช่วยผู้ป่วยได้ถึง 8 คน โดยที่ผ่านมา รพ.ศ.ได้ให้ความสำคัญในการดำเนินงานระบบบริจาคและปลูกถ่ายอวัยวะให้มีความเข้มแข็ง พัฒนาระบบสุขภาพสาขาการรับบริจาคอวัยวะและปลูกถ่ายอวัยวะ ร่วมมือกับ สภากาชาดไทยจัดตั้งศูนย์รับบริจาคอวัยวะใน รพ.ศ./รพท. ทั่วประเทศ และพัฒนาทีมจัดเก็บอวัยวะทุกเขตสุขภาพ เพื่อให้ประชาชนในต่างเข้าถึงบริการ</p>	
<p>หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ ผู้จัดการออนไลน์ สำนักข่าวอิศรา เว็บไซต์ประชาไท กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ -เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวถึงการรับฟังความคิดเห็นทั่วไปของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 ว่า เรื่องที่มีข้อเสนอมากที่สุด คือการบริหารกองทุนบัตรทองและการบริหารจัดการสำนักงาน เช่น เพิ่มงบส่งเสริมสุขภาพป้องกันโรคในระดับเขตพื้นที่ (PPA) ลงพื้นที่ให้มากขึ้น ปรับเวลาการย้ายหน่วยบริการให้ใช้สิทธิได้ทันทีไม่ต้องรอ 15 วัน เป็นต้น ส่วนข้อเสนอรองลงมาประกอบด้วย ประเด็นประเภท และขอบเขตบริการ เช่น ทันตกรรมรักษารากฟันแท้ และครอบฟัน การฝังรากฟันเทียม ประเด็นการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น กองทุนการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระยะยาว และกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ ประเด็นการมีส่วนร่วมการรับรู้การคุ้มครองสิทธิ เช่น เพิ่มช่องทางสื่อสารให้นักปกครองท้องถิ่นสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องสุขภาพ และระบบหลักประกันสุขภาพให้กลุ่มชาติพันธุ์ จ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นกรณีทำหามันแล้วตั้งครุฑทุกรณี เป็นต้น</p>	-
<p>ยาต่อเหล้า สื่อที่นำเสนอ : มติชน มติชนออนไลน์ -เสนอข่าว นายณัฐกร อุเทนสุต รองโฆษกกรมสรรพสามิต ชี้แจงว่า พ.ร.บ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2560 อนุญาตให้ผู้ที่ประสงค์จะผลิตสุราที่บ้านสามารถผลิตได้ทั้งในรูปแบบของสุราแช่ที่บ้าน เช่น อุ กระแช่ สาโท หรือสุรากลั่นชุมชน โดยต้องได้รับการตรวจสอบคุณภาพจากกรมสรรพสามิตก่อนจำหน่าย แต่หากจะนำสุราแช่ที่บ้านหรือสุรากลั่นชุมชนที่ได้รับอนุญาตไปผสมสมุนไพรหรือวัตถุดิบที่บ้านตามภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้มีสรรพคุณเป็นยารักษาโรค ต้องขอขึ้นทะเบียนเป็นตำรับยาสมุนไพรแผนโบราณกับกรมการแพทย์แผนไทยฯ ปัญหาตอนนี้เกิดขึ้นจากการที่ อย. บอกว่าสุรายาต้องไม่ได้เป็นอาหารและยา ทำให้ไม่มีหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง</p>	-
<p>ปัญหาเด็ก Gen C-alpha สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ -เสนอข่าว ผศ.ดร. จงจิตต์ ฤทธิรงค์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม.มหิดล เผยผลวิจัย "ยุวชนนิเวศของประชากรเจนเอเรชั่น ซี-อัลฟา" โดยพบว่า กว่า 37% อยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์ มีแนวโน้มส่งผลต่อพัฒนาการและพฤติกรรมของเด็กในอนาคต โดยเด็กอายุ 3-5 ปี 30% มีพัฒนาการล่าช้าอย่างน้อย 1 ด้าน และ 7.7% มีพัฒนาการล่าช้าอย่างน้อย 2 ด้าน ขณะที่เด็กที่อยู่ในครอบครัวข้ามรุ่น จะมีปัญหาทางด้านอารมณ์ถึง 40.9% รองลงมา คือ พฤติกรรมไม่อยู่นิ่ง สมาธิสั้น 20.9% และหากเด็กอยู่กับญาติคนอื่น ๆ จะส่งผลให้มีปัญหาด้านพฤติกรรมและเกร 21.4% ส่วนการยึดเหนี่ยวจิตใจ การแสดงออก และความขัดแย้งในครัวเรือน พื้นที่กรุงเทพฯ มีปัญหาหนักสุด 13.9% เนื่องจากมีลักษณะครัวเรือนข้ามรุ่น และพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยว เด็กมีผู้ดูแลหลักจบการศึกษาระดับประถมศึกษาหรือต่ำกว่า และมีรายได้ครัวเรือนไม่เพียงพอ ทั้งนี้ ส่วนใหญ่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตโดยใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน 93.7% โดย youths มีบทบาทมากในการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ ศิลปินที่เด็กนิยมมากที่สุด อันดับ 1 เป็นแคสเกมและศิลปินเกมกว่า 27% ถัดมาคือ การ์ตูน 20% ฟังเพลง 14.3% และวาไรตี้ 9% รวมถึงสารคดี เกมโชว์ วีวีวี กีฬา และอื่นๆ เกมที่นิยมมากที่สุดกว่า 81.7% คือ ต่อสู้ ยิ่งกัน ถัดมาคือ แข่งความเร็ว 9.5% แข่งความคิด 3.4% สยองขวัญ 3.4% และ อื่นๆ 2% การศึกษายังพบว่า พฤติกรรมการใช้เฟซบุ๊กมีความเกี่ยวข้องกับปัญหาด้านอารมณ์ ความประพฤติ เกร สมาธิสั้น ไม่นิ่ง และความสัมพันธ์กับเพื่อน</p>	-
<p>การบริจาคอุปกรณ์การแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ บทบรรณาธิการ -กล่าวว่า เห็นด้วยกับคำแนะนำของเลขาธิการแพทยสภา เรื่องการบริจาคเครื่องมือแพทย์ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับ รพ.รัฐที่ขาดแคลน ซึ่งถ้าบริจาคไม่ตรงความต้องการหรือไม่สามารถใช้งานได้จะไม่มีประโยชน์ โดย 1.ต้องตรวจสอบกับ รพ. ว่าต้องการหรือไม่ ผู้ป่วยได้ประโยชน์จริงหรือไม่ 2.ต้องตรวจสอบว่ามีแพทย์ พยาบาลหรือเจ้าหน้าที่ที่ใช้เครื่องมือแพทย์นั้นเป็น 3.มีพื้นที่หรือระบบที่รองรับเครื่องมือแพทย์นั้น 4.ตรวจสอบว่าเครื่องมือแพทย์ที่มอบให้มีตัวแทนบริษัทมาดูแลหรือไม่ รวมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์ น้ำยา รพ. ต้องจัดซื้อได้ หรือใช้ร่วมกับอุปกรณ์เดิมที่มีอยู่แล้ว จะได้ดูแลร่วมกันได้</p>	-
<p>โครงการก้าวคนละก้าว สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ เดลินิวส์ มติชน เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ -เสนอข่าว ยอดเงินบริจาคก้าวคนละก้าววิ่งเพื่อช่วย 7 รพ.ภาคใต้ของ ศูนย์ บอดี้สแลม ระหว่าง 24-27 ต.ค. ได้ 26 ล้านบาท โดยระยะทางสุดท้าย 10.6 กม. จากคิง เพาเวอร์ อ.เมืองภูเก็ต ถึงลาภูน้ำภูเก็ท ศูนย์ไม่ได้ร่วมวิ่งเนื่องจากยังไม่หายป่วย แต่มาร่วมกิจกรรมที่ปลายทางและถ่ายรูปร่วมกับนักวิ่ง</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ความรุนแรงในครอบครัว สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว นายจะเด็จ เชาวน์วิไล ผอ.มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล เปิดเผยสถิติข่าวความรุนแรงในปี 2561 ซึ่งสูงกว่าปี 2559 ถึงร้อยละ 33.7 แสดงให้เห็นถึงปัญหาความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นและกระจายทุกพื้นที่ ทุกหน่วยงานต้องวิเคราะห์และหากกลไกเชิงรุก แก้ปัญหาให้มากขึ้น ทั้งนี้ ระบบอาสาสมัครทั้งของ สธ. พม. มีความสำคัญมากในการสอดส่องหยุดยั้งปัญหา จึงอาจจะต้องให้อสม. ที่ลงพื้นที่สังเกตเรื่องความรุนแรงในครอบครัวด้วย</p>	-
<p>ความร่วมมือพัฒนางานวิจัยด้านสาธารณสุข สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ผอ.สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) และการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมกับหน่วยงานให้ทุน (Funding Agency) ระหว่าง นายสุวิทย์ ชัยเกียรติยศ ผอ.สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) (สวก.) และ ทพ.จเร วิชาไทย ผู้จัดการงานวิจัย รก.แทน ผอ.สวรส. โดย วช. เป็นหน่วยงานหลักในการให้ทุนวิจัย และนวัตกรรมของประเทศ สวก. เป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยด้านเกษตร และ สวรส. เป็นหน่วยงานให้ทุนวิจัยด้านสาธารณสุข เพื่อให้การบูรณาการ บริหารจัดการ และวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลการวิจัยและนวัตกรรมในภาพรวมของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ</p>	-
<p>จับทันตแพทย์เถื่อน สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว จนท.ตร. พร้อมด้วย จนท.สสจ.เลย ลงพื้นที่ตรวจสอบที่วัดดอนเชียง ต.กกตู อ.เมือง จ.เลย จับกุม นายสุรียี่ ด่านสุวรรณ อายุ 60 ปี หลังได้รับการร้องเรียนจากชาวบ้านว่าเป็นทันตแพทย์เถื่อนรักษาฟันให้ชาวบ้านและพระภิกษุสงฆ์ ภายในวัด พบว่าไม่มีใบอนุญาต ใช้วัสดุอุปกรณ์ในการทำฟันปลอม โดยทำมาเป็นเวลา 10 ปี</p>	-
<p>ร้องเรียนรพ.ละอูน จ.ระนอง สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์อีจัน เว็บไซต์คมชัดลึก เว็บไซต์ newtv ช่อง one31</p> <p>-เสนอข่าว นายสมศักดิ์ กองสมบูรณ์ อายุ 52 ปี ร้องเรียนขอความเป็นธรรมให้กับ นายพงศกร กองสมบูรณ์ อายุ 18 ปี ลูกชายที่เพิ่งเสียชีวิต โดยแพทย์ รพ.ละอูน จ.ระนอง วินิจฉัยว่าป่วยจากคออักเสบ ให้อาบน้ำร้อนที่บ้าน หลังจากนั้นเกิดอาการช็อคเลือดออกทางจมูกและปาก จึงนำส่งรพ.ละอูนอีกครั้ง แพทย์แจ้งว่าน่าจะแพ้ยา จึงฉีดยาตัวใหม่ 4 เข็ม ผ่านไป 3 ชม. อาการทรุดแต่รพ.ไม่ส่งตัวไปรพ.ระนอง ร้องจนอาการหนักต้องปั๊มหัวใจจึงยอมส่งตัว จนลูกชายเสียชีวิต โดยใบมรณบัตร รพ.ระนองระบุว่าเสียชีวิตจากเลือดออกในปอด แต่รพ.ละอูนระบุว่าเสียชีวิตจากโรคฉี่หนู</p> <p>ด้าน นพ.นรเทพ อัครพัชระ รอง นพ.สสจ.ระนอง ชี้แจงว่า รพ.ระนองยืนยันการเสียชีวิตว่า เลือดออกในปอดและระบบหายใจล้มเหลว ส่วนที่รพ.ละอูนยืนยันว่าเสียชีวิตด้วยโรคฉี่หนูยังไม่มีผลการพิสูจน์ เนื่องจากต้องรอผลแล็บ เจ้าหน้าที่รพ.ละอูนอาจสื่อสารกับญาติในเชิงสงสัย หรือวินิจฉัยตามอาการที่พบ ส่วนการให้ยาหรือฉีดยาเป็นการให้ตามอาการ สำหรับขั้นตอนการเคลื่อนย้ายที่ใช้เวลากว่า 1 ชม. แพทย์อาจจะเห็นห่วงเรื่องความปลอดภัย แต่เนื่องจากใช้เวลานานไป เมื่อมาถึงรพ.ระนองผู้ป่วยจึงเสียชีวิตก่อนได้รับการรักษา หลังจากนั้นจะตั้งทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพร้อมประสานเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคลงพื้นที่สอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และตั้งทีมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิต</p>	-
<p>เด็กจมน้ำ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.ศิริลักษณ์ ไทยเจริญ ผอ.สคร.ที่ 11 จ.นครศรีธรรมราช แนะนำความปลอดภัยจากการจมน้ำในช่วงหน้าฝนและช่วงปิดเทอม โดยผู้ปกครองควรสอนให้เด็กรู้จักแหล่งน้ำเสี่ยงและอันตราย ชุมชนควรสำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงและติดป้ายเตือนพร้อมติดตั้งอุปกรณ์การช่วยเหลือ ไม่ควรปล่อยให้เด็กไปเล่นน้ำหรือยืนใกล้แหล่งน้ำ สอนให้เด็กมีทักษะการเอาชีวิตรอดและวิธีการช่วยเหลือคนตกน้ำ จมน้ำ ที่ถูกต้อง และใช้มาตรการ "ตะโกน โยน ยื่น"</p>	-
<p>ร้องเรียนแมลงวันชุกชุม สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ คอลัมน์ ห้องร้องทุกข์</p> <p>-เสนอข่าว ชาวบ้านบ้านโสคง หมู่ 3 ต.โคกงาม อ.บ้านฝาง จ.ขอนแก่น ได้รับความเดือดร้อนจากฝูงแมลงวันเนื่องจากมีฟาร์มเลี้ยงไก่ที่ไม่มีระบบป้องกันที่ดี ทำให้เป็นแหล่งเพาะแมลงวันจำนวนมาก ขอให้สาธารณสุขอำเภอบ้านฝาง เข้าตรวจสอบ</p>	-